

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ A6	23 ธ.ค. 67	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ยุทธศาสตร์อินเดียใหม่	หมุดหมายที่สำคัญ ยุทธศาสตร์อินเดียยุคใหม่	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - เกิดอะไรขึ้นในอินเดีย ยุคใหม่ - อินเดียใหม่ ที่ไทยไม่ควรเพิกเฉย 	



“การบริการของอินเดีย หมายถึง การรับใช้ประชาชนนับล้านที่ยังตกทุกข์ได้ยาก มันคือการขจัดความยากจน ความเขลา โรคภัย และความไม่เท่าเทียมกันทางโอกาส ความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ในยุคเราคือการเช็ดทุกคราบน้ำตาของประชาชน トラบไตที่น้ำตาและความทุกข์ยังมีอยู่ トラบนั้นงานของพวกเรา ก็ยังไม่สิ้นสุด”

บันชิตชวาหะร์ลาล เนห์รู, นายกรัฐมนตรีคนแรกของอินเดีย

ประโยคดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของสุนทรพจน์สุดอมตะที่ถูกกล่าวในวันที่สำคัญที่สุดของอินเดีย นั่นคือวันที่ 15 สิงหาคม 1947 วันที่อินเดียปลดแอกตัวเองจากการปกครองที่กดขี่และอยู่ใต้อิทธิพลของอังกฤษที่ยาวนานเกือบ 200 ปี นับตั้งแต่ยุคบริษัทยูนิออนอินเดียตะวันออกสู่ระบอบบริติชราช

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยพยายามอยากหนักเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ ทั้งความยากจน การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาสวัสดิการด้านสาธารณสุข ไปจนถึงการส่งเสริมระบบสำรองที่นิ่งและกำหนดนโยบายเฉพาะสำหรับกลุ่มคนชายขอบ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปเพื่อเช็ดคราบน้ำตาและความทุกข์ยากของคนอินเดียทุกคน

ภายหลังชนะการเลือกตั้งสมัยที่ 2 อย่างถล่มทลาย ชัยชนะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อแนวทางการพัฒนาอินเดียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี การยอมรับของประชาชนต่อรัฐบาลเช่นนี้ ทำให้ทิศทางของยุทธศาสตร์อินเดียใหม่ (New India) ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศขนานใหญ่ให้เป็นผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกจึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในทางปฏิบัติ

หลังการประกาศนโยบาย “อินเดียใหม่” เกิดอะไรขึ้นในอินเดียบ้าง?

1. เกิดการพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน รัฐบาลอินเดียได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชนบทเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐาน เช่น ถนน ระบบชลประทาน โกดังเก็บสินค้า ห้องน้ำ



ระบบไฟฟ้า และระบบก๊าซ ซึ่งช่วยยกระดับชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวนา คนจน และผู้ด้อยโอกาสของสังคม อีกทั้งยังกระตุ้นให้เกิดการสร้างรายได้ ผ่านการอัดฉีดงบประมาณเพื่อพัฒนาหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลกว่า 25 ล้านหมู่บ้าน ทั้งนี้ เกษตรกรถือเป็นกลุ่มหลักที่รัฐบาลให้ความสำคัญและมีแผนเยียวยาช่วยเหลืออย่างชัดเจน ทั้งการจ่ายงบประมาณกว่า 2 พันล้านบาทให้กับ “เกษตรกร” และการประกันราคาผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมถึงนโยบายการเป็นเจ้าของที่ดินทำกินของประชาชนที่ได้นำมาบังคับใช้ นอกจากนี้ ทรัพยากรน้ำ ยังเป็นประเด็นที่ “อินเดียใหม่” ให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งนโยบาย “Jal Jeevan Mission” ได้ทุ่มงบกว่า 3.5 ล้านล้านบาทในการพัฒนาแหล่งน้ำ การเก็บกักน้ำ ระบบชลประทาน และการเตรียมทรัพยากรเพื่อการเกษตรกรรมในปีถัดไป นโยบายนี้เชื่อว่าหากอินเดียใหม่มีระบบน้ำที่ดีย่อมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการมีน้ำใช้ที่เพียงพอ นำมาสู่การสร้างโอกาสการจ้างงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

2. สานต่อการปฏิวัติและยกระดับบริการสาธารณสุขสมัยใหม่ ยิ่งไปกว่านั้น โมดิ และวิสัยทัศน์ “อินเดียใหม่” ได้ปฏิวัติและยกระดับบริการสาธารณสุขสมัยใหม่ผ่านโครงการ Ayushman Bharat scheme เพื่อเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับประชากรกว่า 1,300 ล้านคน ผ่านโรงพยาบาลกว่า 18,000 แห่งทั่วประเทศ โครงการดังกล่าวช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสร้างความเชื่อมั่นในการบริการสาธารณสุขของประเทศอีกด้วย



3. กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานการผลิต สตาร์ทอัพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมไปถึงการลดภาษีนิติบุคคล ในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน อินเดียใหม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านส่งเสริมการจัดตั้งโรงงานการผลิต สตาร์ทอัพ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กรวมไปถึงการลดภาษีนิติบุคคล ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำที่เป็นมิตรต่อการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Top FDI Friendly) อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อันเป็นมรดกทางอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ของอินเดีย

4. ปรับปรุงธรรมาภิบาลและการปรับปรุงการปฏิบัติงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ในด้านธรรมาภิบาลและการปรับปรุงการปฏิบัติงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รัฐบาลโมดิได้ประกาศยกเลิกและแก้ไขบางมาตราในรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานและการนำนโยบายไปบังคับใช้ในทุกรัฐและดินแดนสหภาพของอินเดียอย่างเท่าเทียมกัน อีกทั้งเพื่อให้เกิดเสถียรภาพภายในประเทศ รัฐบาลยังยกระดับการสร้างกองกำลังและขีดความสามารถทางการทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วย

“อินเดียใหม่” ที่ไทยไม่ควรเพิกเฉย

จากวิสัยทัศน์อินเดียใหม่ นำไปสู่ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาข้างต้น นายกรัฐมนตรีอินเดียได้ฝสานความร่วมมือจากทั้งรัฐบาล นักธุรกิจ และเยาวชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนพร้อมที่ก้าวไปข้างหน้ากับอินเดียใหม่ ซึ่งประชาคม

โลกต่างรับรู้และจับตามองการเปลี่ยนแปลงของอินเดีย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จึงทำให้อินเดียเป็นอีกประเทศที่ไม่ควรพลาดสำหรับการค้าและการลงทุน



อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะมุ่งยกระดับการพัฒนาชนบทโดยเสริมสร้างอินเดียให้เป็นประเทศเกษตรกรรม และอาจเป็นคู่แข่งสำคัญของสินค้าเกษตรจากประเทศไทยในอนาคต แต่ในวิกฤตนี้ยังมีโอกาสที่นักลงทุนชาวไทยจะเข้าไปลงทุนด้านการแปรรูปสินค้า ผลิตภัณฑ์จากอาหาร และอุตสาหกรรมการถนอมอาหารได้ นอกจากนี้ นักลงทุนยังสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลจำนวนมากที่มีพลัง มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานและบริการสาธารณะแก่ประชาชนของรัฐบาลอินเดีย ทั้งในแง่การเป็นแรงงานที่ช่วยเสริมพลังในการผลิต และในแง่การตลาดที่มีผู้บริโภคกว่า 1,300 ล้านคน ซึ่งร้อยละ 27 ของประชากรทั้งหมดอยู่ในเด็กและเยาวชน สะท้อนภาพตลาดอินเดียขนาดใหญ่และรอคอยการเข้ามาของนักลงทุนภายนอก

จากถ้อยคำในสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรี โมดีที่ว่า “ข้าพเจ้าขอเรียกร้องไปยังเยาวชนทุกคนที่จะมีอายุครบ 50 ปี ในปี 2047 ให้สาบานว่าจะนำพาอินเดียสู่ประเทศพัฒนาแล้ว ในโอกาสที่อินเดียจะครบรอบ 100 ปี แห่งอิสรภาพ” อาจเรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญและเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สำหรับอินเดียที่ต้องการก้าวออกจากวังวนแห่งความทุกข์ยากทางเศรษฐกิจ และนำพาชาวอินเดีย สู่อสังคัม กินดี อยู่ดี ที่ทัดเทียมกับบรรดาชาติตะวันตกที่ในวันหนึ่งเคยดูถูกและกดขี่พวกเขา แน่แน่นอนว่าการมุ่งหน้าสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วของอินเดียจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ต้องทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้อินเดียสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็นแนวหน้าทางเศรษฐกิจของโลกได้ภายในระยะเวลาที่ยังคงเหลืออีก 25 ปีเท่านั้น

พ.อ. สุเทพ ยั้งยืน
อจ.อภ.สมย.วทบ.